



ข่าวสาร

ศรีพิบูล

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๑๕๖ หมู่ ๕ ต.พลาญชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร./แฟกซ์ ๐-๕๕๒๖-๗๑๐๘ <http://psru.ac.th>

ฉบับที่ ๑๕

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

วันนี้ (๒๕ มิ.ย.) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ท ๕๑๐ อาคารที่ปวีชฎี
ขอเชิญผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
เรื่อง การปรับและทบทวนแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ของ มรพส.
เพื่อใช้เป็นนโยบายและกรอบทิศทางทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ธนาคารกรุงไทย ปรับเพิ่มวงเงินกู้ โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี พ.ศ.๒๕๕๔ จาก ๑ ล้านบาท เป็น ๓ ล้านบาท

เนื่องด้วยในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้เกิดวิกฤตการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้ออกประกาศ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี พ.ศ.๒๕๕๔ ภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ.๒๕๕๕ **รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบ ตลอดจนช่วยฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยดังกล่าว (โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน)

ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) ได้ลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรในสังกัด มรพส. และทางธนาคารได้**ทำบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายบันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร ภายในวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท** และธนาคารแจ้งว่า ธนาคาร ได้พิจารณาเพิ่มประเภทสินเชื่อสำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกค้าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ซึ่งมีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง **โดยปรับเพิ่มวงเงินจากรายละไม่เกิน ๑ ล้านบาท เป็นรายละไม่เกิน ๓ ล้านบาท** (ให้ถือว่าเป็นสินเชื่อสวัสดิการภายใต้บันทึกข้อตกลงเดิม)

ทั้งนี้ จะต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติผู้กู้จากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ธนาคารพิจารณาสินเชื่อ และ/หรือออกหนังสือรับรองสิทธิและหักเงินได้ และ/หรือทำการหักเงินได้ของผู้กู้และนำส่งให้แก่ธนาคาร เพื่อชำระหนี้ของผู้กู้ตามโครงการดังกล่าว ดังนั้น บุคคลากรท่านใดที่มีความสนใจจะใช้บริการดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือที่สำนักงานเขตพิษณุโลก โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๕ - ๑๒๗๗ โทรสาร ๐ - ๕๕๒๔ - ๓๔๘๑



เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ผศ.สมบัติ พรหมแสน : ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / พิสูจน์อักษร : นิธิศ ประจักษ์ดี

ขยายเวลาทำงาน นศ.โครงการสนับสนุนค่าครองชีพ ตั้งแต่มิถุนายน - กันยายน ๒๕๕๕ โดยผู้ที่เคยทำงานแล้วไม่สามารถทำเพิ่มได้

งานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า ในช่วงนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศขยายเวลาให้นักศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าครองชีพ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากอุทกภัย สามารถปฏิบัติงานในระยะที่ ๒ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๕๕ ดังนั้น จึงขอแจ้งให้นักศึกษาโครงการฯ ที่มีความประสงค์จะทำงานในช่วงเปิดภาคเรียนดังกล่าว รายงานตัวระบุหน่วยงานที่ต้องการจะปฏิบัติงาน ที่ห้องงานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับนักศึกษาที่เคยทำงานในช่วงปิดภาคเรียนและทำงานครบ ๒๔๐ ชั่วโมงเรียบร้อยแล้ว (๔ เดือน ๆ ละ ๖๐ ชั่วโมง) ไม่สามารถทำงานเพิ่มเติมได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่งานแนะแนวฯ เบอร์ภายใน ๙๖๐๒



อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และการจัดทำบรรณานุกรมด้วย EndNote web



ผศ.ศิริสุภา เอมหยวก ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งให้ทราบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม “การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์” ที่สำนักวิทยบริการฯ บอกรับ โดยอาจารย์ ดร.กฤษยากาญจน์ โตพิทักษ์ ได้นำนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา ภาควิเศษ รุ่นที่ ๒ และ ๓ เข้าอบรม เมื่อวันที่ ๑๖ และ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ อาคาร ๑ สำนักวิทยบริการฯ

โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้และมีทักษะในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อประกอบการเรียนการศึกษาค้นคว้าวิจัย โดย สำนักวิทยบริการฯ ได้แนะนำเทคนิคและวิธีการสืบค้นข้อมูลที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ



ได้อย่างหลากหลาย สำหรับนักศึกษาที่สนใจ สามารถรวมกลุ่มตั้งแต่ ๑๐ คน ขึ้นไป เพื่อเข้ารับการอบรม สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน ท่านใดที่สนใจนำนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาของท่านเข้ารับการอบรม จะได้รับของที่ระลึกจากสำนักวิทยบริการฯ และร่วมสนุกตอบคำถาม ลุ้นรับของรางวัลมากมายหลังการอบรม***

สามารถจองเวลาอบรมได้ทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ - วันอาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผ่านทางเว็บไซต์ <http://202.29.80.66/~databaseonline/> หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ อาคาร ๑ ชั้น ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๑ - ๖๓๙๖ เบอร์ภายใน ๗๑๒๔, ๗๑๐๖ หรือระบุความต้องการส่งมาที่อีเมล wiganda_b23@hotmail.com หรือ khomgun@hotmail.com ได้ทุกวัน